

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-1691
E-mail : member@gpff.or.th | www.gpff.or.th

ฉบับที่ 03/02/2555

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

กบข.เปิดแผนยุทธศาสตร์สมาชิกปี 55

เร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรส่วนราชการ พร้อมจัดสวัสดิการต่อเนื่อง หวังสร้างความผูกพันทุกช่วงชีวิต

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ปี 2555 กบข. มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว และสร้างความผูกพันเป็นคู่คิดกับสมาชิกอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายสำคัญของ แผนยุทธศาสตร์สมาชิกคือ การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่สมาชิก ดังนั้น ในปี 2555 กบข. จึงวางแผนงานสำคัญ 2 ด้าน ดังนี้

1. จัดสวัสดิการและการให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทุกช่วงชีวิต โดยการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ กบข. มุ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 กบข.จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกมากกว่า 30 โครงการ มีสมาชิกสนใจใช้สวัสดิการมากกว่า 200,000 ราย ในปีนี้ กบข.ยังมุ่งเน้นจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทุกช่วงชีวิตต่อเนื่อง อาทิ

- สวัสดิการบ้าน ธอส - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 8 โดยสมาชิก กบข. กู้สินเชื่อกับ ธอส. รับสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 ธันวาคม 2555
- สวัสดิการ กบข.สร้างรายได้ โดยจับมือกับสถาบันชั้นนำอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่สมาชิก และจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก
- สวัสดิการอบรมเพิ่ม เสริมความก้าวหน้า โดยร่วมกับสถาบัน การศึกษาชั้นนำของประเทศจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับสมาชิกที่อบรมเพิ่มกับ กบข.
- สวัสดิการอบรมต่อ ครอบสิทธ์ โดย กบข. พร้อมมอบสิทธิพิเศษ อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย โปรแกรมบริหารสุขภาพบริหารทรัพย์สิน ให้กับสมาชิก กบข.ที่อบรมต่อกับ กบข.
- โครงการวางแผนทางการเงินครุภาคอีสาน โดย กบข. มีแผนพัฒนาหลักสูตรอบรมการวางแผนทางการเงินสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินออมและบริหารหนี้ให้แก่ข้าราชการครู โดย กบข. เลือกรู้ข้าราชการครูภาคอีสานเป็นกลุ่ม

แรก เพราะข้าราชการครูเป็นสมาชิกที่มีสัดส่วนสูงสุด และภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ ซึ่ง กบข.มีแผนจะขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป

2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรส่วนราชการ โดย กบข. มีแผนสร้างเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงสมาชิกได้รวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- พันธมิตรวิทยากร กบข. โดย กบข. จะขอความร่วมมือจาก วิทยากรประจำหน่วยงานราชการ พ่วงหลักสูตร กบข. ซึ่งจะมีรายละเอียดเหตุและสีธิของการเป็นสมาชิก กบข. สวัสดิการสำหรับสมาชิก โดยวิทยากรตัวแทน กบข. จะเป็นผู้บรรยายข้อมูลของ กบข. ให้กับสมาชิก เบื้องต้น กบข. จะเริ่มโครงการต้นแบบที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีสมาชิก กบข. มากที่สุด โดยครอบคลุม 20 จังหวัด

- พันธมิตรตัวแทน กบข. โดย กบข. ร่วมกับ “กองการเจ้าหน้าที่ และกองการเงิน” ของแต่ละหน่วยงานในภาคอีสาน ปรับเปลี่ยนให้ป็นสำนักงานย่อย กบข. ประจำหน่วยงานราชการ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับ กบข. ให้กับสมาชิกในหน่วยงานได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ในเบื้องต้น กบข. จะเริ่มโครงการต้นแบบที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีสมาชิก กบข. มากที่สุด โดยครอบคลุม 20 จังหวัด

พันธมิตรสื่อส่วนราชการ โดยขอความร่วมมือจากสื่อส่วนราชการ 229 หน่วยงานระดับกรม ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กบข. ทั้งเหตุและสีธิ สวัสดิการต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กบข. ให้แก่สมาชิก โดย กบข. พร้อมจัดเตรียมเนื้อหา ข้อมูล ตอบข้อสงสัย ที่สมาชิกสอบถามผ่านทางสื่อส่วนราชการต่างๆ

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อ ออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสีธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 520,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค

โทร. 02 636 1000 ต่อ 256